

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน

ด้วย จังหวัดสกลนครได้รับรายงานจากอำเภอพรรณานิคมว่า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามแยก ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านจากเดิม “หมู่บ้านสามแยก” เปลี่ยนแปลงเป็น “หมู่บ้านสามแยกสูงเนิน” โดยให้เหตุผลว่า เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกับหมู่บ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๒ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ หมู่บ้านสามแยก ได้รับอนุมัติให้แยกจากหมู่บ้านสูงเนิน จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ ทำให้ในเขตท้องที่หมู่บ้านสามแยก ไม่มีวัด และโรงเรียนตั้งอยู่เลย

จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ของกระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว ตามขั้นตอน ดังนี้

๑. ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๓. ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพรหมานิกม เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

๔. ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๗

๕. ได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอพรหมานิกม เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

กรมการปกครองได้มีหนังสือที่ มท ๐๓๑๐.๑/๕๗๑๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้จังหวัดสกลนครทราบ ว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลง ชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ กระทรวงมหาดไทย มีมติให้คราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิกม จังหวัด สกลนคร เป็น “หมู่บ้านสามแยกสูงเนิน” ได้

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ พิจารณาเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ ราชการอื่นๆ ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น จึงเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

อำเภอพรหมานิกม

ให้เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านสามแยก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพอกน้อย อำเภอ พรหมานิกม เป็น “หมู่บ้านสามแยกสูงเนิน” โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ปานชัย บวรรัตนปราณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร